



การใช้ การปรนนิบัติบำรุงและการเก็บรักษา

# สิ่งอุปกรณ์สายพลาริกการ

## เป้หลังครบชุด



### ลักษณะทั่วไป

ถุงเป้ ทำด้วยผ้าไนลอนทรงแสีเหลี่ยม มีฝาปิด และหูหิ้วด้านหน้ามีกระเป๋าขยายข้างพร้อมฝาปิด ด้านหลัง มีห่วงรูปตัวดีและขอเกี่ยวด้านข้างมีแถบยึดเกาะสิ่งอุปกรณ์ ปากถุงเป้เปิด-ปิด ด้วยซิปปยาวตลอดปากถุงภายในถุงมีสายรัดสิ่งอุปกรณ์ เย็บติด ทำด้วยแถบไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์เย็บประกอปกกับหัวขัดกันเลื่อนทำด้วยทองเหลืองรมดำ สามารถปรับความยาวได้และ

ติดตาไก่ ๒ ตัว ฝาปิดถุงเป้ทำเป็น ๒ ชั้น มีหูหิ้ว ทำด้วยแถบเย็บแบบพับทบสามารถเปิด-ปิด และปรับความยาวได้ด้วยหัวเข็มขัดปลดเร็ว ซึ่งเย็บประกอปกกับแถบติดกับตัวถุงและอยู่ด้านในฝาปิด

### วิธีการใช้

ใช้ในการปฏิบัติภารกิจระยะสั้น สามารถบรรจุชุดกระโຈມบุคคลและของใช้ที่จำเป็น

## เป้สนามขนาดเล็ก



### ลักษณะทั่วไป

ถุงเป้ ทำด้วยผ้าไนลอนทรงแสีเหลี่ยม มีฝาปิดและหูหิ้วด้านหน้ามีกระเป๋าขยายข้างพร้อมฝาปิด ด้านหลัง มีห่วงรูปตัวดีและขอเกี่ยว ด้านข้างมีแถบยึดเกาะสิ่งอุปกรณ์ ปากถุงเป้เปิด-ปิด ด้วยซิปปยาวตลอดปากถุงภายในถุงมีสายรัดสิ่งอุปกรณ์ เย็บติด ทำด้วยแถบไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์เย็บประกอปกกับหัวขัดกันเลื่อน ทำด้วยทองเหลืองรมดำ สามารถปรับความยาวได้

และติดตาไก่ ๒ ตัว ฝาปิดถุงเป้ทำเป็น ๒ ชั้น มีหูหิ้ว ทำด้วยแถบเย็บแบบพับทบสามารถเปิด-ปิด และปรับความยาวได้ด้วยหัวเข็มขัดปลดเร็ว ซึ่งเย็บประกอปกกับแถบติดกับตัวถุงและอยู่ด้านในฝาปิด

### วิธีการใช้

ใช้ในการปฏิบัติภารกิจระยะสั้น สามารถบรรจุชุดกระโຈມบุคคลและของใช้ที่จำเป็น



## กระเป๋าใส่ซองกระสุน

### ลักษณะทั่วไป

เป็นกระเป๋าผ้าไนลอน ลักษณะเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนมีฝาเปิด-ปิดและปรับความยาวแถบได้ด้วยหัวเข็มขัดชนิดปลดเร็ว ภายในมีแถบเย็บกัน แบ่งเป็นสามช่องสำหรับใส่ซองกระสุน ด้านหลังมีสายคล้องเข็มขัดสนาม ทำด้วยแถบไนลอน เย็บขนานตามแนวขวางและแนวตั้ง แนวละสองเส้น แถบแนวขวางด้านล่างติดตาไก่สองตัว และปลายแถบแนวตั้งเส้นละหนึ่งตัว เมื่อประกอบกับเข็มขัดสนามรูตาไก่ต้องตรงกัน ปลายแถบในแนวตั้งติดกับกุดสำหรับคล้อง ประกอบกับสายเข็มขัดสนาม

### วิธีการใช้

ใช้สำหรับบรรจุซองกระสุน ขนาด ๓๐ นัด ได้ ๓ ซอง มีอัตราจ่าย ๒ ใบบ่อยกำลังพล ๑ นาย



## กระเป๋านกประสงค์

### ลักษณะทั่วไป

เป็นกระเป๋าผ้าไนลอน ลักษณะเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนมีฝาเปิด-ปิดและปรับความยาวได้ด้วยหัวเข็มขัดชนิดปลดเร็ว ภายในมีผ้าเย็บกันเป็นสองช่อง ช่องหนึ่งสำหรับใส่แก้วน้ำพร้อมฝาปิดแบบเกลียวชนิดป้องกันการรั่วซึม อีกช่องหนึ่งสำหรับใส่อุปกรณ์และมีที่เสียบปากกา ด้านหลัง มีสายคล้องเข็มขัดสนามทำด้วยแถบ เย็บขนานตามแนวขวางและแนวตั้ง แนวละสองเส้น แถบแนวขวางด้านล่างติดตาไก่สองตัว และปลายแถบแนวตั้งเส้นละหนึ่งตัว เมื่อประกอบกับเข็มขัดสนามรูตาไก่ต้องตรงกัน ปลายแถบในแนวตั้งติดกับกุดสำหรับคล้อง ประกอบกับสายเข็มขัดสนาม

### วิธีการใช้

ใช้สำหรับบรรจุแก้วน้ำและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวขณะปฏิบัติการกิจ

## การปรนนิบัติบำรุงเครื่องสนาม

องค์ประกอบที่สำคัญของเครื่องสนาม สามารถแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ ไนลอน โลหะ และวัสดุสังเคราะห์ การปรนนิบัติบำรุงรักษาแต่ละประเภทมีดังนี้

๑. ไนลอน หรือ โยสังเคราะห์ผสมฝ้าย เมื่อเกิดสิ่งสกปรกจากเหงื่อดินโคลน หรือสิ่งอื่น ๆ ควรซักด้วยน้ำสะอาดผสมสบู่อ่อน ๆ หรือผงซักฟอกที่ไม่มีสารฟอกขาว และล้างด้วยน้ำสะอาด จนหมดสบู่หรือผงซักฟอกบับเอาน้ำออกบ้างแต่อย่าบิดและผึ่งให้แห้งสนิท ไม่ควรผึ่งแดด หากจำเป็น ควรผึ่งแดดแต่น้อย เพราะแสงแดดอาจทำให้สีของผ้าซีดจางเร็วกว่าปกติ หากมีรอยเปื้อนจากสิ่งต่างๆ ที่สามารถลบออกด้วยน้ำเพียงเล็กน้อยควรใช้แปรงขนาดเล็ก เช่น แปรงสีฟันจุ่มน้ำสบู่หรือผงซักฟอก และล้างออกด้วยน้ำเฉพาะจุดที่มีรอยเปื้อน หรือเช็ดออกด้วยฟองน้ำ

สำหรับส่วนที่เคลือบสารสังเคราะห์ เช่น เสื้อกันฝน กระจอบบุคคลสำเร็จรูป ข้อควรระวัง ในการใช้พยายามอย่าให้เกาะเกี่ยวกับของมีคมหรือกิ่งไม้ต่าง ๆ เพราะอาจทำให้สารที่เคลือบไว้เป็นรอย หรือหลุดร่อนได้ หากมีรอยเปื้อนควรล้างน้ำสะอาด โดยใช้แปรงขัด อาจใช้ผงซักฟอกได้เล็กน้อย และล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งในที่ร่ม ไม่ควรผึ่งแดดอาจทำให้สารที่เคลือบกรอบและหลุดร่วงได้เมื่อแห้งสนิทแล้ว ไม่ควรเก็บไว้ในที่ใกล้ไฟหรือความร้อนอื่น ๆ ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น รอยเปื้อนบางอย่างไม่สามารถลบรอยเปื้อนด้วยน้ำ ต้องลบด้วยน้ำมัน เช่น หมากฝรั่ง หมึกแห้ง กาว พลาสติก น้ำมัน สีน้ำมัน ให้ทำความสะอาดรอยเปื้อนนี้อ่อนและนำไปซักล้างด้วย สบู่หรือผงซักฟอกที่ไม่มีสารฟอกขาว และไม่ควรรีใช้สารฟอกสีประเภทคลอรีนจะทำให้สีของผ้าซีดจางเร็วและเป็นรอยต่าง

๒. โลหะ ส่วนที่เป็นโลหะต่าง ๆ เมื่อสกปรกเป็นเวลานานจะทำให้เกิดสนิมได้ง่าย ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแล้วเช็ดแห้งอีกครั้ง ถ้าหากเกิดสนิมมาก ๆ ควรใช้กระดาษทราย ขัดออกหรือใช้น้ำยาคัดสนิม แล้วทาสีเช่นเดียวกับสีเดิมหรือใช้สารป้องกันสนิม

๓. วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระจกน้ำ หัวเข็มขัด ฯลฯ หากมีรอยเปื้อนสิ่งที่สามารถซักล้าง ด้วยน้ำออกก็ให้ซักด้วยน้ำ ถ้าเป็นรอยเปื้อนอย่างอื่นที่ไม่สามารถซักด้วยน้ำได้ ก็ให้ทำการขูดออก อย่างไม่ให้ถูกเนื้อวัสดุ หรืออาจลบรอยเปื้อนด้วยน้ำมัน ควรพิจารณารอยเปื้อนว่าจะใช้สิ่งใดทำความสะอาด